

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๓๕/๑๕๑๐๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓
๐๔ ๒๓ ๕๘

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการจักรยานพระราชทาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๓๕/๑๕๑๐๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนที่สมควรได้รับจักรยานตามโครงการจักรยานพระราชทาน และแบบประมาณการค่าใช้จ่าย

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการประสานเป็นการภายในจาก พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แจ้งว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชบัญชาให้กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๙,๙๐๐ คัน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแก่นักเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับมอบจักรยานพระราชทาน จำนวน ๙,๖๖๐ คัน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประสานกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ๔ อำเภอ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่เห็นสมควรจะได้รับมอบจักรยานพระราชทาน จำนวน ๒๔๐ คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙,๙๐๐ คัน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้

๑.๑ เด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑.๒ ลักษณะการเดินทางเข้าโรงเรียน โดยนักเรียนในเขตบริการโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล

จากโรงเรียนเกินกว่า ๓ กิโลเมตร (ให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงชื่อกำกับด้วย)

๑.๓ เด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับมอบจักรยาน ต้องสามารถขี่จักรยานได้

ดูแลตัวเองให้สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย และสะดวกในการใช้จักรยานในการเดินทาง โดยไม่ใช้เส้นทาง

บนภูเขาหรือใช้ในการจราจรคับคั่ง และเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก